

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ 2566					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>โครงการการเป็น เจ้าภาพจัดการเจรจา ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส กรอบความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอินโด- แปซิฟิก (Indo- Pacific Economic Framework: IPEF) เดือนกันยายน 2566</p> <p>1. <u>การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น หรือ เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ รายใด รายหนึ่ง</u></p>	<p>1. การทำงานร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดกับสำนักจัดหาและ บริหารทรัพย์สิน กระทรวง การต่างประเทศ ซึ่งมีบุคลากร ที่มีความรู้ ความเข้าใจและ ความเชี่ยวชาญในฐานะ หน่วยงานกลางกำกับดูแล ภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างของ กระทรวงฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน</p>	← →					<p>จัดทำ TOR และมีการลง นามภายใน กรอบเวลาที่ กำหนด โดย เป็นไปตาม เงื่อนไขและ ขั้นตอนที่ ระเบียบกำหนด</p>	<p>ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.</p>	<p>จัดทำร่าง TOR ที่มีความ รัดกุม เป็นไปตามเงื่อนไข และระเบียบ โดยอาศัย คำปรึกษา/คำแนะนำจาก ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาย อาชีพโดยเฉพาะ จาก สำนักจัดหาและบริหาร ทรัพย์สิน กระทรวงการ ต่างประเทศ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ประกอบการราย หนึ่งรายใดใช้ช่องว่างเพื่อ เอื้อประโยชน์ข้ออย่างใด อย่างหนึ่ง</p>



<p>2. การจัดซื้อจัดจ้าง/ การบริหารสัญญา/การ ตรวจรับงาน ที่ไม่ เหมาะสม ทำให้การ ดำเนินงานที่ล่าช้า ด้วยคุณภาพ ไม่ ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนด</p>	<p>2. การคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนที่มี ประสบการณ์ เกี่ยวกับการ จัดการประชุมระหว่าง ประเทศ เพื่อสอบทานในทุก ขั้นตอนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. การจัดทำ Timeline เพื่อให้ผู้บริหาร กรมฯ ติดตามกำกับดูแลการ ทำงานของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม กำหนด</p> <p>4. การดำเนินกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรม/ความโปร่งใส และ เสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และประพัตติมิชอบ</p>						<p>ดำเนินการตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบ ได้</p>	<p>ภายในเดือน มิ.ย.-ก.ย.</p>	<p>ผู้บริหารคอยกำกับพร้อม ทั้งเน้นย้ำคณะกรรมการ ให้ดำเนินการอย่าง เคร่งครัดต่อระเบียบและ ดำเนินการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อ ผู้บริหารเพื่อสอบทานใน ทุกขั้นตอนและตรวจสอบ ย้อนหลังได้</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------	--

